

กองทัพธรรม กับ สถานการณ์ฉุกเฉิน

มติชนสุดสัปดาห์ หน้า ๙
ฉบับประจำวันที่ ๑๒-๑๘ ก.ย. ๕๑ ปีที่
๒๘ ฉบับที่ ๑๔๖๕

สมณะโพธิรักษ์

ได้ชูธงเสนอแนวคิดและหัก
ล้างข้อโจมตีที่ว่า “พระ” ไม่
ควรมายุ่งเกี่ยวกับการเมือง
เป็นปฐมว่า เพราะการเมือง
คือการทำเพื่อผู้อื่น เพื่อ
ประชาชนทั้งมวล และ
พระพุทธเจ้านั่นแหละคือสุด
ยอดของการทำงานเพื่อคนอื่น
นั่นคือมาช่วยคนอื่น
ให้หลุดพ้น ช่วยสัตว์อื่นให้
พ้นทุกข์

ดังนั้นเมื่อการเมือง
คือการทำเพื่อคนอื่น

จึงไม่แปลกที่สันตือโศก
จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง

โดยเฉพาะการเมืองนั้น คือ
ประชาธิปไตย ที่ให้อิสระภาพ ให้ประชาชน
เพื่อประชาชน

ซึ่งพระพุทธเจ้าทำแล้ว
ในสมัยพระพุทธองค์ ท่านปลดแอก
เรื่องไม่มีอิสระ

ปลดความเป็นทาส
ปลดปล่อยคนจากยศ ชั้นวรรณะ
ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในสังคมของท่าน
หนึ่งคน หนึ่งเสียง อยู่ในที่ประชุม
ของท่าน

การเมืองที่ปลดแอกความเป็นทาส
ปลดแอกชั้นวรรณะ นี่คือนิยามประชาธิปไตย



นี่คือการเมืองชั้นยอดชัดๆ
และสันตือโศกก็กำลังเดินตามแนว
ทาง “ชั้นยอด” ของ “พระพุทธเจ้า” นั่น!

สมณะโพธิรักษ์ยืนยันว่าไม่เห็นด้วย
อย่างสิ้นเชิง กับคำกล่าวที่ว่า “คนเขาจะ
ตีกัน พระมายุ่งเกี่ยวทำไม”

ทั้งนี้เนื่องจากสมณะแปลว่าผู้สงบ
ถ้าพหุชื่อเข้าใจว่าเป็นสมณะคือผู้สงบ
เป็นหนักนึ่งสงบ ไปอยู่ที่ไหนๆ ก็ไปเอาแต่
สงบ ชนิดตื้นๆ พหุชื่อ อะไรก็ไม่รู้ไม่ชี้กะ
ใคร ใครจะเป็นจะตายอย่างไร ก็ว่ากันไป
ฉันเป็นสมณะ ฉันสงบ ฉันไม่รู้เรื่อง

ถ้าสมณะไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรกับ
สังคมเขาเลย อย่างนี้ก็สมณะที่
เหมือนสัตว์ทั้งหลาย เช่น ช้าง ม้า วัว
ควายทั่วไปที่ไม่เอาถ่าน

เมื่อเขาจะตีกันตาย แล้วไม่ยอม
เข้าไปเกี่ยวข้องอ้างว่า สงบแล้ว ไม่ยุ่ง
สมณะโพธิรักษ์ ยินกรานว่า “นี่คือความ
เข้าใจผิดของสังคมมนุษย์ชาติ” และ “ใช้
ไม่ได้”

ยิ่งรู้ว่า อะไรผิดอะไรถูก และรู้ว่า
มันถึงขั้นที่ต้องออกมาช่วยกันทำให้มันสงบ
ยุติการตีกัน ชัดแย้งกัน สมณะยิ่งต้อง
ออกมา



เมื่อสันตโตโคก เห็นด้วยกับฝ่าย พันธมิตรฯ ว่าอยู่ในฝ่ายที่ถูกต้อง ขณะ ที่อีกฝ่ายหนึ่งผิด

จึงต้องออกมา

“อาตมาออกมาเนี่ย ต้องเสียรังวัดนะ เขาเห็นว่าอาตมาเสียผู้เสียคนไปตามที่เขา เข้าใจว่านี่ไม่ใช่กิจสงฆ์ เขาเข้าใจไม่ได้เขาก็ว่าเอา ก็ไม่เป็นไร แต่อาตมาได้ช่วย ทำให้ลดความร้อน อาตมาทำหน้าที่ พยายามรักษาให้เกิดความสงบเรียบร้อย ให้เย็น ไม่ใช่ให้มันร้อน...แต่แน่นอน มี การเข้าใจผิดอยู่จริง ห้ามกันไม่ได้”

เพราะนี่คือสิ่งที่ สมณะโพธิรักษ์ย้ำว่า “มันไม่ใช่เรื่องตื้นๆ สามัญๆ”

ดังนั้นการจะมาโจมตีกันว่า การ ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองคราวนี้ เพื่อต้องการเผยแพร่ “ลัทธิสันตโตโคก” นั้น สมณะโพธิรักษ์ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

และบอกว่าการจะพิจารณาอะไร เป็นสิ่งที่แปลกปลอม(ลัทธิ) หรือของจริง (ศาสนา) ก็ต้องมาพิจารณากันก่อนว่า พุทธศาสนานั้นมีทิศทางและเป้าหมาย ใช่มั้ย?

จากหลักฐานในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๑ ข้อที่ ๒๕ พระพุทธเจ้าได้ทรงระบุ เป้าหมายของการประพฤติพรหมจรรย์ว่า

“พรหมจรรย์ที่เราประพฤติ มิใช่ เพื่อหลอกลวงใครให้มานับถือ หรือเพื่อ เรียกคนให้มาเป็นบริวารหรือเพื่อลาภสัก การะ และเสียงสรรเสริญเยินยอ เพื่อที่ จะได้เป็นเจ้าของลัทธิ หรือคัดค้านลัทธิอื่นให้ ล้มไป หรือเพื่อให้มหาชนเข้าใจว่าเราเป็น

ผู้วิเศษก็หาไม่ได้ แต่ที่แท้พรหมจรรย์นี้เรา ประพฤติเพื่อสัจรวม เพื่อสังวร เพื่อละ หน่าย เพื่อคลายกำหนด เพื่อดับกิเลส เพื่อดับทุกข์สิ้นหนี่ เพื่อจะหมดกิเลสสนิท ตายอย่างไม่มีฝัน เรียกว่าไม่กลับกำเริบ...”

เป้าหมายนี้ย่อมเป็นเป้าหมายของ สันตโตโคกด้วยเช่นกัน

สมณะโพธิรักษ์ บอกว่าความเข้าใจ ผิดของคนส่วนใหญ่ในสายพุทธแบบเถรวาทนั้น แยกศาสนาและการเมืองออก จากกันโดยสิ้นเชิง

จึงมีคำถามตามมามากมายว่า พระเจ้ามาอยู่อะไรกับเขาด้วย

“เราก็เลยต้องเจอก้อนอิฐมากกว่า ดอกไม้ เจอคำตัดสินนิทานว่าร้ายมากกว่า เสียงสรรเสริญเยินยอแน่นอนไม่ใช่เราไม่รู้ แต่เราไม่ได้บวชเพื่อจะต้องกลัวนิทานว่าร้าย หรือบวชมาหาสรรเสริญเยินยอ เราต้อง ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ คือ พุทธชนิต ตายะ ความสุขแก่มหาชนเป็นอันมาก”

“ดังนั้น การอยู่สบายๆในวัด กับ การออกมาร่วมทุกข์ยากกับพี่น้องประชาชน อะไรน่าจะเป็นไป เพื่อเสียสละตามหลัก การของศาสนาหรือเห็นแก่ตัว มากกว่ากัน ประชาชนยอมพิจารณากันได้”

ใน “สารโศก” มีการตั้งคำถามกับ สมณะโพธิรักษ์ ว่าเราจะชนะไหม?

สมณะโพธิรักษ์บอกว่า ขณะนี้เรา กำลังต่อสู้เป็นการต่อสู้เพื่อที่จะให้รัฐบาล เลิกชะ หยุดชะ ปล่อยให้รัฐบาลอื่น ให้ คนอื่น เขามาทำ รัฐบาลนี้ไม่ควรจะอยู่

แล้ว และประเด็นหลักอีกอย่าง ก็คือให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้เข้าสู่ศาล พิสูจน์ความจริง และต้องการให้ระบอบ ทักษิณหยุดไปเลย

ถามว่าจะชนะไหม ก็ชนะมาตามลำดับ แต่ที่สำคัญ มันเป็นวิวัฒนาการ ของสังคมประเทศชาติ เป็นจุดเปลี่ยนทางการเมือง ของไทย

เกิดกองทัพประชาชนที่ต่อสู้ทาง ประชาธิปไตยอันมีความงดงาม

สังคมเกิดการเรียนรู้เกิดวิวัฒนาการ มีพฤติกรรมแบบใหม่เกิดขึ้นในสังคม

เป็นสังคมใหม่ที่หันมาอุดหนุนจนเจือ เกื้อกูลกัน เป็นห่วงเป็นใย ซึ่งกันและกัน เข้าใจความเป็นกลาง ว่า ต้องเข้า ข้างคนถูกคนดี ถ้าเลือกข้าง

สมณะโพธิรักษ์ บอกว่า สถานการณ์ จะเป็นอย่างไรต่อไป ตอบไม่ได้

ตอบได้แต่ว่า มันจะเกิดวิวัฒนาการ ทางปัญญาและความดีงามของสังคม ประชาชนที่ได้ศึกษาจากเหตุการณ์จริง และเกิดการพัฒนาประชาธิปไตยขึ้นไป ตามลำดับ

“อารยประชาธิปไตย ที่ประกอบ ด้วยธรรมาธิปไตย ได้ก้าวเข้าไปสู่โลกุต รลัทธิจะก้าวหนึ่งแล้ว... นี่คือสงครามการ ต่อสู้ ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด”

นั่นคือ ความรู้สึกสูงสุด “รวบยอด” จากสมณะโพธิรักษ์.

นานาทัศนะ...ทำไมต้องเป็นการเมืองใหม่!

จากวิกฤติที่สุดในโลก...ในยุครัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ จนถึง

บ้านเมืองใกล้ล่มจมแล้ว...ในยุค รัฐบาล นอมีนี่ของ พ.ต.ท.ทักษิณ

แล้วเราจะไปหวังอะไรในยุครัฐบาล ของ แฟมิลี่ (คนในครอบครัว) ของ พ.ต.ท.ทักษิณ

ที่บ่งการได้มากกว่า มีส่วนได้ส่วน เสียมากกว่าใครๆ

นี่คือสัญญาณเตือนภัยที่จำเป็นต้องมี การเปลี่ยนแปลง(Change) ได้หรือยัง ?



กาแพต้า กับ “การเมืองใหม่” และอันตรายของ “ผู้ร้ายข้ามแดน”

(กาแพต้า คอลัมน์นิสต์อาวุโส ของ น.ส.พ.กรุงเทพธุรกิจ)

วิกฤติที่ประเทศไทยเจอมาหลายปี ไม่ใช่เป็นเพราะคนชื่อทักษิณ ชินวัตร นำเอา “ระบอบทักษิณ” ที่อาศัยเงินและอำนาจเพื่อกุมเสียงส่วนใหญ่ในสภาเพื่อ ผลักดันสิ่งที่เป็นประโยชน์เฉพาะตนหรือ?

วิกฤติวันนี้มีได้เกิดเพราะ “นอมีนี่” ของทักษิณ ที่ทำทุกอย่างเพื่อปกป้อง ทักษิณและพวกไม่ให้ต้องได้รับโทษตาม กฎหมายหรือ ?

ด้วยเหตุนี้แหละที่คนไทยสิ้นหวัง กับนักเลือกตั้งและกำลังต้องการเห็น “การเมืองใหม่” และ “รัฐบาลแห่งชาติ” ที่จัดระบบให้ภาคประชาชนมีบทบาทใน การเมืองระดับชาติอย่างคึกคักและเป็น กิจจะลักษณะอย่างแท้จริง

เพราะตราบที่ทักษิณยังไม่กลับมา ต่อสู้อคติต่างๆ ในศาลด้วยตนเองอย่าง เปิดเผยและตรงไปตรงมา เขาก็ยังเป็น “หอกข้างแคร่” ของประชาชนคนไทย เพราะทักษิณยังแสดงออกด้วยวิธีการต่างๆ ในอันที่จะใส่ร้ายป้ายสีประเทศไทย โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ที่

เขาวิพากษ์จากต่างประเทศ จนทำให้ภาพ ลักษณ์ของประเทศชาติเสียหาย

คนที่รัฐบาลไทยต้องการตัวกลับมา ขึ้นศาลในฐานะ “ผู้ร้ายข้ามแดน” นั้น หากยังมีอิทธิพลอย่างชัดเจนเหนือพรรค การเมือง ที่มีอำนาจกำหนดว่าใครเป็น นายกา คนต่อไป ย่อมจะหมายถึงความ บิดเบี้ยวของโครงสร้างแห่งอำนาจทาง การเมืองของประเทศอย่างไม่ต้องสงสัย



“พิชญ์ นิลกลัด” ไม่กบ “การเมืองเก่า”

ชี้ ครม.สมชาย ๑ ผลักให้คนเลือกข้าง

“การเมืองใหม่” ของพันธมิตรฯ ชี้ ถ้าไม่ เปลี่ยนจะเหลือแต่พวกโกงบ้านกินเมือง แถมถ่ายทอดพันธุกรรมไปยังลูก-หลาน ที่คอรัปชั่นหนักมือขึ้น

ในหนังสือมติชนสุดสัปดาห์ ฉบับ ประจำวันที่ ๒๖ ก.ย. - ๒ ต.ค.๒๕๕๑ ในคอลัมน์เคล็ดควงใน นายพิชญ์ นิลกลัด พิธีกร นักสื่อสารมวลชนอาวุโส ได้เขียน บทความเรื่อง “หลายมิติที่ได้เห็น “รัฐบาล สมชาย ๑” โดยระบุว่า

เมื่อพิจารณาจากรายชื่อ ครม.แล้ว จะเห็นได้ว่า ยังคงตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ปัจจุบันหลบหนีคดีอาญาไปอยู่ประเทศ อังกฤษ และพิสูจน์ให้เห็นได้ชัดว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ไม่ยอมรามือทางการเมือง และยังมีมุ้งหวังที่จะเอาเงิน ๗ หมื่นล้าน บาทที่ถูกอายัดไว้จากคดีทุจริตคืน

“ดูโฉมหน้า ครม.แล้วประเทศไทย ของเรายังคงอึมครึมไปอีกนาน คนที่ เคยหัวเราะเยาะ “การเมืองใหม่” ของ กลุ่มพันธมิตรฯ เริ่มลึกลับใจ เพราะถ้า “การเมืองเก่า” ทำให้นักการเมืองไม่ เห็นหัวหรือไม่ใส่ใจความรู้สึกห่วงใยบ้าน เมืองของประชาชน รวมทั้งคนชั้นกลาง

ขึ้นไปอย่างไม่มียวันสิ้นสุด ไอเดียการ เมืองใหม่ของกลุ่มพันธมิตรฯ ถ้าช่วยกัน ปรับแต่งให้ดีขึ้นที่อาจเป็นทางออกและ ความหวังของประเทศ”



“อานันท์” สนับสนุน การเมืองใหม่

นายอานันท์ ปันยารชุน อดีต

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ความคิดเรื่อง การเมืองใหม่เป็นเรื่องที่ดี เพราะการ เมืองเก่าถึงทางตันแล้ว น่าจะมีการ เปลี่ยนแปลง การเมืองใหม่ประชาชน ต้องมีส่วนร่วมแท้จริง รวมทั้งหลายองค์ กรในประเทศ สามารถมาร่วมกันคิดร่วม กันทำไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นพันธมิตร พรรคการ เมือง องค์กรสาธารณะ องค์กรภาค ประชาชน สำหรับแนวคิดในการจัดตั้ง รัฐบาลแห่งชาติ หากหมายถึงการที่ทุก ฝ่ายทุกพรรคการเมืองมาร่วมกันแก้ ปัญหาถือว่าเป็นเรื่องที่ดี

(มติชน ๑๓ กันยายน ๒๕๕๑)



โอกาส อยู่ต่อหน้าเราแล้ว ที่จะร่วมกันปฏิวัติ ประชาธิปไตย โดยมวลชน ด้วยสันติวิธี

ศ.นพ.ประเวศ วะสี ๒๓ ก.ย.'๕๑

“การเมืองเก่าเน่าหอนจนไซเป็น ที่เอือมระอา น่ารังเกียจ เบื่อหน่ายแก่ผู้รู้ เห็นทั้งแผ่นดิน จึงพากันพูดถึงการ เมืองใหม่ คนไทยทุกภาคส่วนทุกองค์กร ควรเคลื่อนไหวทำความเข้าใจว่าการเมือง ใหม่ที่เป็นอารยะประชาธิปไตยนั้นเป็น อย่างไร”

การที่ประเทศไทยใดประเทศหนึ่งจะมี

การปฏิวัติประชาธิปไตยโดยมวลชน ด้วยสันติวิธีเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก แต่โอกาสดำรงอยู่ต่อหน้าเราแล้ว ด้วยลักษณะพิเศษของคนไทยทำให้การปฏิวัติด้วยสันติวิธีเป็นไปได้และถ้าเป็นจริงจะเป็นศักดิ์ศรีอันยิ่งใหญ่ของคนไทยว่าเราเป็นคนที่เจริญ คนไทยเหมือนไก่อยู่ในข่งขณะที่รอความพิฆาตต่อชีวิตจะมาถึงด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ยังจิตตึกันรำไป ที่จิตดีเพราะในข่งมันคับแคบบีบคั้นทำให้กระทบกระทั่งกัน

ข่งคือระบอบเผด็จการอันคับแคบต้องรวมตัวกันบินออกจากข่ง นั่นคือสร้างระบอบประชาธิปไตยการปฏิวัติประชาธิปไตยโดยคนไทยทั้งมวลสามารถทำได้ด้วยสันติวิธี ไม่มีการยึดอำนาจหรือการฆ่าแกงอะไรใครทั้งสิ้น แต่โดยคนไทยมีสำนึกประชาธิปไตยแล้วรวมตัวกันเป็นเครือข่ายประชาชนจับมือกันสถาปนาระบอบประชาธิปไตยขึ้นเองด้วยสันติวิธี

โอกาสอยู่ต่อหน้าเราแล้ว ที่จะร่วมกันเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีในระบอบประชาธิปไตยอันเป็นธรรมนี้ ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันเป็นเรื่องไม่ยาก



“ยุคศรีอาริยะ” ที่คนไทยไฟฟ้พัน กันมาเนิ่นนาน จะเป็นจริงได้

“พล.ต.จำลอง”

ปลุก ปชช.ร่วมทำการเมืองใหม่ หลังการเมืองเก่าหมดทำ ใช้การไม่ได้ ชูแนวทางเสียสละ นักการเมืองไม่ใช่อาชีพแต่เป็นตัวแทนกลุ่มต่างๆ

เวลาประมาณ ๒๑.๑๕ น. วันที่ ๑๓ ก.ย. พล.ต.จำลอง ศรีเมือง แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ขึ้นกล่าวบนเวทีหน้าทำเนียบรัฐบาลว่า การเมืองใหม่ไม่ใช่เรื่องยาก หลักสำคัญที่สุดคือต้องเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง คือกลุ่มอาชีพทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่มีคนจำนวนมากๆ ต้องมีการเลือกตั้งตัวแทนเข้าไปเป็น ส.ว. ส.ส. และรัฐมนตรี

“ลองคิดว่าชาวไร่-นา มีตั้งหลายสิบล้านคน เช่นเดียวกับผู้ใช้แรงงานทั้งบ้านเมืองที่มีเป็นสิบล้านคน ก็ไม่มีตัวแทนไปนั่งในสภา ทั้ง ส.ว. และ ส.ส.

หรือไปนั่งในทำเนียบฯ ไปเป็นรัฐมนตรีก็ไม่มี แล้วแบบนี้จะเป็นประชาธิปไตยได้อย่างไร”

พล.ต.จำลองกล่าวอีกว่า พวกเราอยากให้เห็นตัวแทนจากกลุ่มแพทย์-พยาบาล ตัวแทนกลุ่มข้าราชการ ตัวแทนกลุ่มค้าปลีก ตัวแทนกลุ่มชาวไร่-ชาวนา ตัวแทนของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน เข้าไปนั่งในสภาและในทำเนียบฯ และ ตนขอเสนอในมุมมองของตน คือการเมืองไม่ใช่อาชีพ การเมืองต้องเป็นเรื่องการเสียสละ ถ้าไม่เสียสละอย่ามาเป็นนักการเมือง อีกอย่างคือ นักการเมืองหรือรัฐมนตรีทุกคนต้องไม่มีเงินเดือน

พล.ต.จำลอง กล่าวต่อว่า ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ ตนเคยทำมาแล้ว คือ ตลอดเวลาของการเป็น ส.ส. เป็นรองนายกฯ นั้นไม่เคยนำเงินมาใช้ประโยชน์เพื่อตัวเอง และครอบครัวสักบาทเดียว ได้นำไปช่วยสังคมหมด ค่าเดินทางก็จ่ายเอง ถ้าจะให้ดีต้องกำหนดไปเลยว่า ส.ส. ส.ว. และรัฐมนตรีต้องไม่มีเงินเดือน ถ้าไม่มีใครสมัครให้พวกเราไปสมัครได้เลย แต่ตนนั้นมีบำนาญบ้างจึงกินน้อยใช้น้อยถึงอยู่ได้ แต่ถ้าใครไม่มีรายได้ ก็ให้กลุ่มอาชีพที่เขาเป็นตัวแทนช่วยกันดูแลค่าใช้จ่ายให้

“จงตั้งใจให้แน่วแน่ เป็นยุคสมัยเดียวที่สามารถทำให้เป็นการเมืองใหม่ได้ เพราะการเมืองเก่าหมดทำจริงๆ สภาที่ใช้ไม่ได้ ฝ่ายบริหารก็ใช้ไม่ได้ เหลือแต่ตุลาการอย่างเดียว” พล.ต.จำลองกล่าว